



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

### Phát động phong trào trồng cây vụ đông ưa lạnh vụ đông xuân năm 2020 - 2021



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây vụ đông ưa lạnh tại lễ phát động.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 27/10, tại thôn An Vinh, xã Vũ An (Kiến Xương), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với huyện Kiến Xương tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây vụ đông ưa lạnh vụ đông xuân năm 2020 - 2021. Dự lễ phát động có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư

(Xem tiếp trang 4)  
NGÂN HUỖN

### Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

### Không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong mùa đông

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức chiều ngày 27/10.

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 24/10, Thái Bình đã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ nước ngoài về, được

cách ly tập trung tại Trung đoàn 568. Hiện 2 trường hợp đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 1 trường hợp được chuyển lên Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị. 8 trường hợp F1 tiếp xúc với

(Xem tiếp trang 4)  
HOÀNG LANH

### Chuẩn bị tốt các điều kiện khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2020

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2020 tổ chức sáng ngày 27/10.

Theo kế hoạch, hội chợ năm nay có quy mô khoảng 400 gian hàng và hai khu văn hóa ẩm thực, triển lãm sinh vật cảnh. Hội chợ diễn ra từ ngày 5 - 11/11 tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình). Đến nay, Ban tổ chức hội chợ đã vận động được gần

300 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và nước ngoài tham gia. Đáng chú ý, tại hội chợ năm nay có 148 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp trong đó có 32 gian hàng của 8 huyện, thành phố trưng bày, giới thiệu

hàng hóa xây dựng trở thành sản phẩm OCOP. 16 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ sẽ đưa các sản vật tới hội chợ để giới thiệu nhằm phát triển thị trường tiêu thụ.

(Xem tiếp trang 4)  
KHẮC ĐUẤN

### Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

\* Đến hết ngày 27/10, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên ủng hộ hơn 105 tấn gạo, 550 triệu đồng, hơn 2.500 thùng mì tôm, 116 thùng sữa, 155 thùng nước lọc và nhiều nhu yếu phẩm khác (mì chính, dầu ăn, đường, ba lô, sách vở, quần áo, giày dép). Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ của các cấp hội, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp với Bưu điện tỉnh vận chuyển nhu yếu phẩm tới các địa phương để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng của lũ lụt.

\* Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà, những ngày qua, Hội LHPN huyện Hưng Hà đã tổ chức vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Đến ngày 27/10, Hội LHPN huyện đã tiếp nhận và chuyển về Hội

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÓNG VIÊN

### Ban Thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng thăm Thái Bình Seed

Sáng ngày 27/10, Ban Thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đến thăm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của hội nghị học tập, trao đổi kinh nghiệm cum thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng.



Đoàn công tác thăm Viện nghiên cứu cây trồng của Thái Bình Seed.

Thay mặt Thái Bình Seed, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thái Bình Seed giới thiệu về quy mô cũng như quá trình phát triển của Công ty. Hiện nay, Thái Bình Seed là đơn vị tiên phong trong quá trình đổi mới, đi đầu trong việc thực hiện công nghiệp hóa ngành giống cây trồng ở Việt Nam, thành lập trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới. Công ty cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng ở Việt Nam xây dựng phòng thử nghiệm quốc gia và thực hiện 3 hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Hàng năm, Thái Bình Seed cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn giống cây trồng các loại chất lượng cao.

Thăm nhà máy sản xuất lúa giống và Viện nghiên cứu cây trồng của Thái Bình Seed, các đại biểu đều ấn tượng với cơ sở vật chất cũng như những thành tựu Thái Bình Seed đã đạt được.

MAI THƯ

### Kiến Xương Quý III, giải quyết trên 33.600 hồ sơ

Theo báo cáo của UBND huyện Kiến Xương, quý III/2020, tổng số hồ sơ yêu cầu được giải quyết thủ tục hành chính là 34.065 hồ sơ, bao gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và theo dịch vụ công trực tuyến; trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận là 33.304 hồ sơ, số hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua là 761 hồ sơ.

Kết quả, có trên 33.600 hồ sơ đã giải quyết, trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn; số hồ sơ đang giải quyết là trên 390. Với việc đầu tư công nghệ thông tin hiện đại, cán bộ, công chức phục vụ tận tình, chu đáo, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Kiến Xương đã cơ bản đáp ứng yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ", bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả, góp phần không nhỏ thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn.

THU THÚY

## Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định

(Xem trang 2)



Công nhân Điện lực thành phố Thái Bình kiểm tra, sửa chữa lưới điện.

### NGÀNH Y TẾ

## Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(Xem trang 3)

### Giám sát tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 27/10, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Phụ, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản 9 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt 2.640,96 tỷ đồng, tăng 2,56% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích các cây trồng, đặc biệt là cây vụ đông có giá trị kinh tế cao tiếp tục được duy trì và mở rộng, mang lại thu nhập lớn cho nông dân như: ớt, khoai tây, ngô bao tử, dưa bao tử, cà rốt... tập trung tại các xã: Quỳnh Hải, Quỳnh Hội, Quỳnh Thọ, An Ấp. Trong huyện đã có một số mô hình tiêu biểu về sản xuất nông sản an toàn tại các xã Quỳnh Hải, Quỳnh Minh, An Quý, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Giao...

Về tiêu thụ nông sản, toàn bộ diện tích trồng cây xuất khẩu (ớt, ngô ngọt, bí đỏ...) được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm cầu nối với các công ty ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các HTX DVNN, có 30/45 HTX ký hợp đồng tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 26 chợ đều có các gian hàng kinh doanh các sản phẩm nông sản phục vụ tiêu dùng.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận rõ một số khó khăn, các giải pháp đẩy mạnh liên kết tiêu thụ nông sản.

Trong chương trình giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

KUẤN PHƯƠNG

### Tổng kết mô hình vỗ béo bò thịt năm 2020

Sáng ngày 27/10, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tổng kết mô hình vỗ béo bò thịt tại xã Việt Hùng (Vũ Thư).

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình triển khai mô hình vỗ béo bò thịt với sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông quốc gia. Mục tiêu của mô hình là nâng cao năng suất, giá trị trong chăn nuôi bò gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường; thông qua các hộ tham gia sẽ góp phần nhân rộng ra cộng đồng và nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, Trung tâm đã xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt với 2 điểm trình diễn tại 2 xã Việt Hùng và Xuân Hòa của huyện Vũ Thư, tổng quy mô 140 con, 20 hộ tham gia. Triển khai xây dựng mô hình, Trung tâm thực hiện hỗ trợ 50% tổng lượng thức ăn; 50% lượng thuốc thú y và gần 50% lượng chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Sau hơn 3 tháng nuôi, đàn bò vỗ béo tăng trọng đạt 922g/con/ngày; hiệu quả kinh tế dự kiến của mô hình cho thu lãi hơn 467 triệu đồng (cho giá trị kinh tế cao hơn so với cách nuôi bò truyền thống khoảng 18,5%).

THANH HUỖN